

ร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.

ข่าวการเมือง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

14:22:19 น.

. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้ตราเครื่องหมายของการยางแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปลำต้นยางพารามีรอยกรีด 3 รอยกรีด ได้รอยกรีดมีหยดน้ำยางซ้อนกัน 2 หยด มีลายนกวางทับหยดน้ำยางและลำต้นยางพาราทั้งสามนี้อยู่ภายในวงกลม ได้ขอวงกลมมีอักษรย่อว่า “การยางแห่งประเทศไทย” และมีอักษรว่า “Rubber Authority of Thailand”

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559--

ที่มา RYT9



ลุ่น17ก.พ.กก.สรรหาเคาะผู้ว่าการกยท.

ไทยโพสต์ ● มีรายงานข่าวว่า การรับสมัครผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเป็นรอบที่ 3 มีผู้สมัครจำนวน 7 คน ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 2 คนเท่านั้นที่รู้เรื่องยาง คือ นายเพิก เลิศวังพง และนายยุทธียง ลิ่มเลิศวาที โดยในวันที่ 17 ก.พ. คณะกรรมการสรรหาจะประชุมพิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยตั้งคำถามว่าการคัดสรรค่อนข้างล่าช้า เปิดกันหลายรอบแล้ว ขอให้หาคนมีความรู้เรื่องยางมาทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ออกมาเคลื่อนไหวตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่า เหตุใดการเลือกสรรผู้ว่าการยางเป็นไปด้วยความล่าช้า.



กระดาน ความคิด

บางนา บางปะกง

องค์กรเกษตรที่ล้อมวลชนรู้จักมัก

คุ้นก็คือ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” (กฟก.) ที่จัดตั้งขึ้นมาตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และแก้ไขปี พ.ศ.2544 เนื่องจากมี “มือเบียดเกษตรกร” เข้ามาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหานี้สิน ที่หน้ากระทรวงการคลัง หรือสำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส.อยู่บ่อยๆ

ส่วนองค์กรใหม่ป้ายแดง คือ “การยางแห่งประเทศไทย” (กยท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

กล่าวสำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เพิ่งมีการแต่งตั้งบอร์ดบริหารชุดใหม่ โดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ กฟก. ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ 7 คน

รายชื่อบอร์ดบริหารชุดใหม่ มีชื่อ **ยิ่งยศ อุดรพิมพ์** อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานบอร์ดบริหาร กฟก.

การเข้ามาเป็นประธานบอร์ดบริหารของ “ยิ่งยศ” ทำให้เหล่าจอมยุทธ์ชาวนาจับกลุ่มวิจารณ์กันหนาหู เพราะนักเลือกตั้งคนนี้ มากไปด้วยคอนเนกชัน ทั้งสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ และสายวังพญาเนา

เมื่อการเลือกตั้งปี 2554 ยิ่งยศสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทย ลงสนามเลือกตั้งเขต 1 มหาสารคาม แต่พ่ายกระแสยังลักษณ์ แต่ภรรยา คมคาย อุดรพิมพ์ ชนะเลือกตั้งนายก อบจ. และทุกวันนี้คมคายยังดำรงตำแหน่งนายก อบจ.มหาสารคาม

จะว่าไปแล้ว ยิ่งยศก็มาตามกระบวนการเลือกผู้แทนเกษตรกร โดยเขาสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนเกษตรกรที่มหาสารคาม ก่อน

‘นักการเมือง’ กับองค์กรเกษตรกร

จะผ่านการเลือกในระดับภาค และประเทศ หลายคนอาจงงนิดๆ นักการเมืองเป็นผู้แทนเกษตรกรได้อย่างไร? แต่ช่างเถอะ เมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้

หันไปดู การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก็ได้ตัวประธาน และบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

การยางแห่งประเทศไทย จัดตั้งตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยยุบรวม 3 หน่วยงานคือ องค์กรการสวนยาง, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าด้วยกัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน

สำหรับประธานบอร์ดการยางฯ คนแรก คือ “บักเบ๊ว” พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข สมาชิกสภาธิบดีบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเสนาธิการทหารบก

“บักเบ๊ว” มาจากเหล่าทหารม้า เป็นเตรียมทหาร รุ่น 15 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกลาโหม และ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่น่าสนใจคือ ตัวแทนภาคเกษตรกรภาคอีสานในบอร์ดการยางฯ คือ **เสนีย์ จิตตเกษม** นักปกครองที่เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และปักหลักทำไร่สวนเงินเวียงนา ที่เมืองอุดรฯ

ยุคสมัยหนึ่ง “เสนีย์” จัดอยู่ในกลุ่มนักปกครอง “สายเนวิน” แต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ก็ไม่โดนดึงเข้ากรุ เพราะสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสิงห์คำรูน 24 สถาบันเดียวกับ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย สมัยนั้น จึงมาปิดฉากชีวิตราชการที่เมืองอุดรฯ

การที่อดีตผู้ว่าฯ เสนีย์ ได้เป็นบอร์ดการยางฯ ครั้งนี้ เพราะแรงหนุนจาก “อีโต้อีสาน” ธีระชัย แสนแก้ว อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ (สมัยรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ตอนหลังย้ายค่ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย)

กลางปีที่แล้ว “ธีระชัย” ถอยห่างเส้นทางการเมืองไปก่อตั้ง “สมาคมชาวสวนยางภาคอีสาน” โดยตัวเขา นั่งเก้าอี้ นายกสมาคม

“ธีระชัย” มีศักดิ์เป็นหลานชาย อำนาจ ปะติเส อดีต รมช.เกษตรฯ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ

ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ และเสนีย์ จิตตเกษม สิงห์สายการเมือง ได้เป็นบอร์ดการยางฯ โดยทั้งคู่มานั่งเก้าอี้ใหญ่ในนาม “ตัวแทนเกษตรกร”

นี่คือสยามประเทศ อะไรก็เกิดขึ้นได้ นักการเมืองท้องถิ่นหรือนักปกครอง ก็มีบรรดาศักดิ์เป็น “อำมาตย์เกษตรกร” ได้โดยพลัน

ราคายางพาราเริ่มขยับ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาล ที่จ่ายเงินช่วยเหลือให้ทั้งเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ที่มีสวนยางเปิดกรี๊ดแล้วในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินกว่า 15 ไร่

และโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้เริ่มรับซื้อยางจำนวน 100,000 ตัน จากเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไปแล้วนั้น ได้ทำให้ราคายางพาราในขณะนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น ยางแผ่นดิบ ราคาที่องกันได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40-42 บาท



สร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมแก้ปัญหาด้วยการรับซื้อยางไปใช้ในกิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น จะมีส่วนช่วยผลักดันทำให้ราคายางในอนาคตมีเสถียรภาพ



เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้นำร่องเปิดจุดรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อยไปเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมามีจำนวนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศนั้น เกษตรกรร้อยละ 85 พึงพอใจ

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะรับซื้อยางจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. และจะขยายจุดรับซื้อเพิ่มจาก 400 กว่าแห่งเป็นไม่น้อยกว่า 834

แห่ง โดยจะรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด ราคากิโลกรัมละ 42 บาท และยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ 41 บาท จำนวนไม่เกินไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 150 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

"ยางที่รับซื้อในครั้งนี้จะนำมาแปรรูปขึ้นพื้นฐาน เช่น ทำเป็นน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง (STR 20) เป็นต้น โดยใช้โรงงานแปรรูปของ กยท. ที่มีอยู่ทั้ง 6 แห่ง และอีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องว่าจ้างเอกชนแปรรูปในราคาที่เป็นธรรม จากนั้นก็จะนำมาเก็บไว้ในสถานที่ที่ กยท. ได้จัดเตรียมรองรับไว้ เพื่อรอการส่งมอบต่อไป" นายเชาว์ กล่าว.

‘กยท.’ทยอยปิดจุดรับซื้ออย่างแสนตัน

กยท.ทยอยปิดจุดรับซื้ออย่าง เหตุเป็นช่วงปิดการกรีด คาดภายในเดือนมี.ค.นี้ คงต้องปิดจุดรับซื้อภาคใต้ทุกจุด ขณะที่ราคาขายตลาดกลางสงขลาขยับขึ้นก็โลกรัมละกว่า 1 บาท

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รัชการการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับซื้อยางพาราในโครงการ 1 แสนตันเพื่อส่งเสริมใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ได้ทยอยปิดจุดรับซื้อไปบ้างแล้วจากทั้งหมด 459 แห่ง ทั้งนี้เนื่องจากยางเริ่มผลัดใบไม่สามารถกรีดยางได้ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งจุดรับซื้อ คาดว่าจะต้องปิดจุดรับซื้อทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนมี.ค.นี้ จะเหลือเพียงจุดรับซื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกษตรกรยังมี การกรีดยางอยู่บ้าง แต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก

ทั้งนี้การรับซื้อยางในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย.นี้ คาดว่าจะอยู่ในวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งทางกยท.ยังมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ จากปัจจุบันที่รับซื้อไปแล้วรวม 2,000 ตัน วงเงินประมาณ 90 ล้านบาท แต่หลังจากเดือนเม.ย.เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกรเริ่มกรีดยางได้แล้ว คาดว่าปริมาณน้ำยางจะออกสู่ตลาดมากขึ้น และกยท.ต้องใช้เงินมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องหาเงินเข้ามาสนับสนุนโครงการมากขึ้นประมาณ 5,000 ล้านบาท ตามที่กยท.ได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับทราบและเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป นายเชาว์ กล่าวว่า ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ทางสภาไตรภาคียาง(ITRC) ประกอบด้วย 3 ประเทศคือไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จะร่วมหารือกันอีกครั้ง เพื่อเตรียมลดปริมาณการส่งออกเดือนละ 1 แสนตัน ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อกำหนดวิธีดำเนินการตามปริมาณการส่งออกซึ่งไทยมีการส่งออกมากที่สุด จะต้องลดการส่งออกตามข้อตกลงครั้งนี้ 50% อินโดนีเซีย 40% และมาเลเซีย 10% ของปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ยังจะหารือถึงวิธีการลดพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งไทยได้ดำเนินการมาตลอด สำหรับการลดพื้นที่ปลูกประมาณปีละ 4 แสนไร่ แต่ในการประชุมครั้งนี้จะถือโอกาสสอบถามไปยังอินโดนีเซียและมาเลเซียว่า ลดพื้นที่เพาะปลูกไปเท่าไรแล้ว และจะมีมาตรการอื่นๆ เข้ามาช่วยเหลือน้ำยางให้ดีขึ้นอีกหรือไม่

รายงานข่าวจากตลาดกลางยางพาราสงขลา แจ้งว่า วานนี้ (16 ก.พ.) ปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบตะที่ระดับ 38.87 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นก็โลกรัมละ 1.10 บาท และยางแผ่นรมควันอยู่ที่ระดับก็โลกรัมละ 41.71 บาท เพิ่มขึ้นก็โลกรัมละ 1.29 บาท ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยนและราคาน้ำมันมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ

ปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ รวมทั้งนักลงทุนชานรับตัวเลขการลงทุนของจีนในเดือนม.ค.ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกินคาด และธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณจะผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมเดือนหน้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกยท.ยังมีปัญหาโครงการยางที่กยท.กำลังดำเนินการ ซึ่งต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารสัญญาซื้อขายระหว่าง กยท.กับบริษัท ไซน่า ไท่หนาน รีบเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งกยท.ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายยางไปแล้ว แต่กยท.มีงานในการบริหารจัดการตามสัญญาที่ถูกยกเลิกไป 3.7 แสนตันอยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการบริหารสต็อกจะหารือวันที่ 29 ก.พ.นี้ว่าจะดำเนินการกับยางส่วนนี้อย่างไร

สำหรับผลของการยกเลิกสัญญาซื้อขายยางระหว่าง กยท.กับไซน่า ไท่หนานฯ ต้องดำเนินการฟ้องร้องไซน่า ไท่หนานฯ ในฐานะผู้ซื้อที่ทำผิดสัญญาต้องหารืออัยการเพื่อยื่นฟ้อง แต่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสัญญาได้เสนอขอเปลี่ยนจากการเป็นประธานเพราะไม่ได้เป็นกรรมการกยท. ดังนั้นเรื่องนี้กยท.ยังคงต้องเร่งดำเนินการ

ทยอยปิดจุดรับซื้อยาง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สมาไทรภาคียาง คือไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จะหารือกันอีกครั้งที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อลดปริมาณการส่งออกเดือนละ 1 แสนตัน ระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมี.ค.นี้ การหารือกันครั้งนี้เพื่อกำหนดวิธีดำเนินการตามปริมาณการส่งออกซึ่งไทยมีการส่งออกมากที่สุด จะลดการส่งออกตามข้อตกลงครั้งนี้ 50% อินโดนีเซีย 40% และมาเลเซีย 10% ของปริมาณการส่งออกแต่ละประเทศ

ส่วนโครงการซื้อยาง 1 แสนตัน ราคา 45 บาท/กิโลกรัม ขณะนี้ได้ทยอยปิดจุดรับซื้อไปบ้างแล้วจากทั้งหมด 459 แห่ง เนื่องจากยางเริ่มผลิตใบไม้สามารถกรี๊ดได้ คาดว่าจะปิดจุดรับซื้อทั้งหมดในภาคใต้เดือน มี.ค. นี้ เหลือเพียงจุดรับซื้อในภาคอีสานที่ยังกรี๊ดยางอยู่บ้าง

รายงานข่าวจากตลาดกลางยางพาราสงขลา วันที่ 23 ก.พ. ปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบ 38.87 บาท/ก.ก. เพิ่มขึ้น 1.10 บาท/ก.ก. และยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 41.71 บาท/ก.ก. เพิ่มขึ้น 1.29 บาท



พัฒนาการผลิตยาง...นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด กับบริษัท อินโนเวชั่นเบอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ฯ เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้ายางพาราของเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน โดยมีนางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรังให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด จังหวัดตรัง เมื่อเร็วๆ นี้

เกษตรวันนี้ ประจำปีวันพฤหัสบดี
 ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.....○ สำนัก
 งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก มอบ
 หมายให้ **นางกฤษณา ลัดครบุรี** นวค.นโยบาย
 และแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
 หัวข้อการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต ณ
 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 สินค้าเกษตร ต.สามเงา อ.สาม
 เงา.....○ ว่าที่ **ร.ต.ธเนศ เมือง**
กระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
 และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 พร้อมด้วย **นายพัฒน์ โภค**
สวัสดิ์ ร่วมตรวจรับและ
 ส่งมอบอุปกรณ์การตลาด
 ได้แก่ เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 2
 ตัน และ เครื่องผสมปุ๋ย ขนาด 200 กิโลกรัม
 ให้แก่ **สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี** จำกัด
 ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วย
 เหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริม
 สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวง
 มหาดไทย (กยจ.) โดยมี **นายสุพิศ กุลวงศ์**



ประธานกรรมการและคณะกรรมการของ
 สหกรณ์ร่วมรับมอบ.....○ **นางสาวกรรณิการ์**
จันทร์ทองแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และหน่วย
 งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมโครงการอบรม
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
 ภัยแล้งปี 2558/59 และจาก
 ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียน
 รู้เพิ่มประสิทธิภาพ
 การผลิตสินค้าเกษตร
 อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
○ **กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ**
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.ขอนแก่น เข้า
 ตรวจสอบจุดรับซื้อยางตามโครงการรัฐบาลฯ
 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด
 และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพารา อ.กระนวน
 จ.ขอนแก่น.....○

“กิด กางไผ่”



ไม่มีเอกสารสิทธิ์

นายกิตติศักดิ์ วิโรจน์ นายกสมาคมชาวสวนยางและปาล์มน้ามัน จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ชัย ลังษ์เพชร ประธานกลุ่มเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเด่นเดช เดชมณี เลขาธิการสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเลขาธิการสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้พร้อมตัวแทนชาวสวนยางประมาณ 20 คนได้นำรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 465 รายในพื้นที่ ต.บ้านท่าเเมียบ อ.คีรีรัฐนิคม เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ พร้อมภาพถ่ายทางอากาศของกรมป่าไม้ ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่ม ความหนากว่า 400 หน้า ร้องต่อ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.ผ่านทางนายชวลิต พลไทย หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการไปนั้นโดยขณะนี้ผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ตามความในนิยาม “เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า เจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและกรีดยางได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนนั้นและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยแต่การช่วยเหลือของภาครัฐจะช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารเท่านั้นสิทธิเท่ากับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กลับไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยเสนอข้อเรียกร้องคือขอให้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ลงไปตรวจสอบพื้นที่ประวัติการเข้าไปอยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อพิจารณาในการออกเอกสารสิทธิ์

ขณะที่นายชวลิต พลไทย หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ในขั้นตอนแรกจะตั้งกรรมการภาคประชาชนขึ้นมาจำนวน 5 คน เพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการของจังหวัดในการตรวจสอบประวัติการทำกินในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดว่าคำสั่งน่าจะเสร็จไม่เกินวันพุธที่ 17 ก.พ.59 นี้ จากนั้นจะนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและรัฐบาลตามลำดับต่อไป

จกยท.แก้สัญญายางซีโนเคม

ปลดบ่วงล็อก 7 บริษัทส่งมอบ/ไทยฮั้วฯหวั่นสตง.สอบ

> **สต็อกยางคงเหลือ**

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558

หน่วย : ตัน

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยางลูกขุน	ยางแท่ง STR 20	ยางรออัด ยางแท่ง	รวม
1. โครงการพัฒนาศึกษาฯ	21,070	143,692.4	32,114.1	0.5	175,807
2. โครงการสร้างบุคลากรฯ	9,600	131,478.3	7,446.6	3,807.6	142,732.5
รวม	30,670	275,170.7	39,560.7	3,808.10	318,539.5

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

“ไทยฮั้ว” ผวา สตง. สอบปมซื้อขายยาง 2 แสนตัน ป้อนซีโนเคม แนะให้ กยท. แก้สัญญาใหม่ปลดพันธนาการ 7 บริษัท วงการแผล่งมอบ ยางงวดแรก 1.66 หมื่นตันเดือนเม.ย.นี้ อานิสงส์ตกับ 7 บริษัทได้ส่งมอบ อ้างเหตุยางจากเกษตรกรไม่มีช่วงไถ่ปิดกรีต ขณะโครงการรับซื้อยาง ขึ้นตลาดแสนตันของรัฐบาลส่งสัญญาอนุญาตรับซื้อตั้งแต่ 29 ก.พ.จากปิด กรีตยาง ซื้อใหม่เริ่ม 1 พ.ค.

นายหลักชัย กิตติพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงข้อถกแถลงในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายซีโนเคม ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ระหว่างไทย-จีน จำนวน 2 แสนตัน ประกอบด้วยยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง จำนวน 5 หมื่นตัน ผลิตไม่เกิน 3 เดือน โดยจะส่งมอบยางเฉลี่ยเดือนละ 1.66 หมื่นตัน โดยแบ่งเป็น 10% ให้รับซื้อยางแผ่นรมควันที่ผลิตโดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการอนุมัติมาตรฐานการผลิต GMP ส่วนอีก 90% ของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิดให้ 7 บริษัทเป็นผู้ส่งมอบ ได้แก่ 1.บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (บจก.) 3.บจก. เซาท์แลนด์ 4.บจก.ทองไทย 5.บจก.บี.ไรท์ 6. บจก. ยางไทยปักษ์ใต้ (เด็กบ๊อง) และ 7.บมจ.ไทยฮั้วยางพารา

โดยระบุเป็นการถูกกำหนดโดยผู้ซื้อนั้น เห็นว่า ควรจะให้ทาง กยท.ไปแก้สัญญาใหม่ เพราะการระบุแบบนี้เกรงว่าจะหมิ่นเหม่ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้องเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งทางภาคเอกชน ที่ทำการค้าไม่ยากยุ่งยากในภายหลัง ขณะที่แหล่งข่าวจาก กยท. กล่าวถึงการซื้อขายในราคาขึ้นตลาดจำนวน 1 แสนตันของรัฐบาลเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 นั้น ล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มียางเข้าในโครงการทั้งสิ้น 1.9 พันตัน จากเกษตรกร จำนวน 1.93 หมื่นราย ทั้งนี้โครงการรับซื้อยางคาดว่า จะหยุดรับซื้อชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรจะปิดกรีตยาง แล้วจะเปิดรับซื้อใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ขณะที่เยยกันผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลใน 2 โครงการที่ผ่านมา ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศึกษาฯ

สถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย ผลการดำเนินงานมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1.44 พันสถาบัน จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3.02 แสนราย พื้นที่สวนยางที่กรีตได้ จำนวน 5,275 ล้านไร่ การรับซื้อจากสถาบันเกษตรกร โครงการเริ่มการซื้อตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ ปริมาณยางรับซื้อ 2.13 แสนตัน มูลค่ารับซื้อ จำนวน 2.1 หมื่นล้านบาท มีต้นทุนยางแท่ง STR20 ราคาโลกกรัมละ 103.18 บาท และยางลูกขุน (ยางรมควันอัดก้อน) ราคาโลกกรัมละ 108.54 บาท ปัจจุบันมีสต็อกยางคงเหลือ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 จำนวน 1.75 แสนตัน

2.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาขาย ผลการดำเนินงาน ประมูลยางจากตลาดประมูลยาง (ช่วงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557-28 มิถุนายน 2558) จำนวนยาง 1.48 แสนตัน จำนวนเงิน 8.88 พันล้านบาท มีต้นทุนยางแผ่นรมควันอัดก้อนเฉลี่ย ราคาโลกกรัมละ

63.40 บาท และยางแท่ง STR 20 ราคา
กิโลกรัมละ 51.76 บาท

ปัจจุบันเหลือยางในสต็อก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 จำนวน 1.38 แสนตัน รวมทั้ง 2 โครงการมียางทั้งสิ้น 3.18 แสนตัน (ดูตารางประกอบ) หักจากที่ บจก.ไซน่าให้หนาน รัมเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป รัมมอบไปแล้ว จำนวน 3.75 หมื่นตัน (เป็นยางในโครงการแรก เป็นยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 จำนวน 3.2 หมื่นตัน ส่วนในโครงการที่ 2 รัมมอบได้เพียง 5.4 พันตัน)

ขณะที่นายอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ นายกสมาคมค้ายางชั้นไทย กล่าวถึงการส่งมอบยางให้กับซิโนเคม ในเดือนเมษายน จำนวน 1.66 หมื่นตันนั้น ทาง กยท.จะต้องซื้อยางจาก 7 บริษัทแล้วส่งมอบแล้ว ก็ใช้เป็นข้ออ้างในการรับซื้อ เนื่องจากเกษตรกรไม่มียางแล้วเพราะอยู่ในช่วงฤดูปิดกรีด



□ **ตัวอย่างพารา**

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะเชิญผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางพาราจากทั่วโลกกว่า 160 ราย จาก 25 ประเทศ เช่น ประเทศในอาเซียน อินเดีย จีน ไต้หวัน ฮองกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย แอฟริกาใต้ อียิปต์ ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เดินทางมาร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยอีกกว่า 200 ราย ในงานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางในวันที่ 29 ก.พ. ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายจากกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 17,000 ล้านบาท



ทางเลือก...ทางรอด...ชาวสวนยาง ปลูกสารพัดพืชแซมสวนยางเสริมสร้างรายได้

ณ วันที่ผลผลิตยางพารามีมากขึ้น เกษตรกรก็ตกอยู่ในความเสียด้านราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสถานการณ์ที่ยางพารามีราคาตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนตลอดมา แต่ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องช่วยตนเองด้วย ซึ่งอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ก็คือ การปลูกพืชชนิดต่างๆ แซมในสวนยางเพื่อเสริมให้มีรายได้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กรมวิชาการเกษตร ทั้งส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งศูนย์วิจัยพืช ในภูมิภาคพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดให้มีศูนย์เรียนรู้สำหรับการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และศูนย์วิจัยพืชตั้งอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางสำคัญของประเทศไทย สำหรับคำแนะนำในการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง เกษตรกรจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของชนิดพืช โดยเฉพาะในประเด็นของการเจริญเติบโตในสภาพร่มเงา ตลอดจนวิธีการปลูกพืชร่วมกับยางโดยไม่ให้มีผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายกับการเจริญเติบโตของยาง ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยพบว่ามีชนิดพืชที่เหมาะสมหลายชนิด ดังนี้

1. การปลูกพืชแซมยาง ในระยะก่อนยางให้ผลผลิต คือ ในช่วง 3 ปีแรก สามารถปลูกพืชแซมยางได้หลายชนิด ได้แก่ พืชล้มลุก ที่เป็นพืชอายุสั้น เช่น สับปะรด ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วหรั่ง ถั่วเหลือง แตงโม และพืชผักต่างๆ เป็นต้น โดย

พืชเหล่านี้ควรปลูกห่างแถวยางประมาณ 1 เมตร

กล้วย เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง และมะละกอ ควรปลูกแถวเดียวบริเวณกึ่งกลางระหว่างแถวยาง ปลูกอาหารสัตว์ เช่น หญ้าลูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าขน ควรปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5 - 2 เมตร ปลูกอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ จะไม่แนะนำให้ปลูกแซมยางเพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง



มันสำปะหลัง ควรปลูกในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 โดยปลูกห่างแถวยางด้านละ 2 เมตร และไถตัดรากมันสำปะหลังปีละครั้ง ห่างจากแถวมันสำปะหลัง 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันระบบรากมันสำปะหลังเข้ามาอยู่ในแถวของต้นยาง

อ้อยคั้นน้ำ ควรปลูกระหว่างแถวยาง ให้ห่างแถวยาง 2.2 เมตร ปลูกรั้งเดียวไว้ต่อ 2 ครั้ง เก็บเกี่ยว 3 ครั้ง ในเวลา 3 ปี ไม่แนะนำให้ปลูกอ้อยอุตสาหกรรมแซมยางในเขตแห้งแล้งและในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาด้านไฟไหม้ตามมา

2. การปลูกพืชร่วมยาง คือพืชที่ปลูกเพื่อให้ผลผลิตพร้อมกับยาง ซึ่งจะเป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ดีในสภาพร่มเงา มีดังนี้ พืชร่วมยางที่สามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้ร่มเงาของยาง เมื่อต้นยางมีอายุ 3 ปีขึ้นไป เช่น ชิง ช่า ชมัน ผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรบางชนิด โดยปลูกระหว่างแถว ห่างแถวยาง 1.5 เมตร

พืชร่วมยางที่ทนต่อสภาพร่มเงาของต้นยาง เมื่อต้นยางมีอายุประมาณ 10 ปี ซึ่งมีแสงรำไรเพียงพอและมีฝนตกชุก จะเหมาะสมต่อการปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว ไม้ดอกวงศ์ชิง เช่น ชิงแดง ดาหลา หงส์เหิน กระเจียวพังกา กระเจียวลัม ไม้ดอกสกุลเฮลิโกเนีย และไม้ประดับบางชนิด โดยปลูกระหว่างแถวห่างแถวยาง 1.5-1.7 เมตร

พืชร่วมยางที่ทนต่อสภาพร่มเงาของต้นยางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้แก่ พืชสกุลละอังกา เช่น ระกำหวาน สละเนินวง สละหม้อ หวายตะค้าทอง กระวาน โดยปลูกกึ่งกลางแถวยาง สำหรับหวายตะค้าทองอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสวนยาง แนะนำให้ปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ก่อนการโค่นยาง

การปลูกไม้ป่าในสวนยาง มีไม้ป่าบางชนิดที่ทนต่อสภาพร่มเงาของต้นยางขนาดใหญ่ โดยปลูกผสมผสานกึ่งกลางระหว่างแถวยางและทดแทนการปลูกซ่อมต้นยาง เช่น ในสวนยางทางภาคใต้ ได้แก่ กระถินเทพา กระถินณรงค์ สะเดาเทียม ทั้ง พะยอม มะฮอกกานี เคี่ยม ตะเคียนทอง ยางนา ยมหิน และตำเสา ในสวนยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กระถินเทพา กระถินณรงค์ สะเดาไทย ยมหอม ตะเคียนทอง ยมหิน ยางน้ำแดง และประดู่ป่า และในสวนยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กระถินเทพา กระถินณรงค์ สะเดาไทย ยางนา ตะเคียนทอง ยมหิน พะยูง สารธร และประดู่ป่า

3. การประกอบอาชีพเสริมรายได้อื่นๆ ของชาวสวนยาง ทั้งนี้ อาชีพเสริมอื่นๆ ที่เหมาะกับชาวสวนยาง เช่น การเพาะเห็ดฟาง ทะลายปาล์มในสวนยาง การเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเพื่อปลูกพืชอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน ถั่วลิสง กาแฟ และพืชอื่นๆ

ทั้งนี้ การเลือกปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะต้องคำนึงถึงการ

ตลาดในพื้นที่ สภาพพื้นที่ รอบระยะเวลาการให้ผลตอบแทน เช่น มีรายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี และในแต่ละชุมชนควรมีการรวมกลุ่มผลิตพืชที่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์ และกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมปลูกพืชแซมในสวนยาง ก็เพื่อให้ในระยะยาวเกษตรกรสามารถมีรายได้จากทั้งยางและพืชชนิดอื่นๆ



ตลอดทั้งปี ลดความเสี่ยงด้านราคาขาย ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีการพึ่งพารายได้จากทั้งพืชหลัก ยาง และพืชเสริม พืชแซมพืชร่วมยาง เป็นการน้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดความประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อต้องพบกับปัญหาราคาคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะ ‘ยางพารา’



ยาง-มัน-ข้าวหีดจับ

มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรรายการหลักของไทยในปี 2559 ส่อแววน่าเป็นห่วงต่อเนื่องอีกปี จากปัจจัยหาค่าสำคัญด้านราคา สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรเป็นอันดับ 1 ของไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2559 เศรษฐกิจจีนน่าจะเติบโตชะลอลงมาอยู่ที่ 6.5% (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 6.9% (YoY)

ผนวกกับอุปทานสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดต่ำลง ได้กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญให้มีทิศทางหดตัวลงในปี 2559 โดยเฉพาะยางพารา ข้าว และมันสำปะหลัง ดังนี้

- **ยางพารา** คาดว่ามูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยในปี 2559 อาจอยู่ที่ 4,400-4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 9.0-13.0% (YoY) ซึ่งน้อยกว่าปี 2558 ที่ลดลงถึง 16.0% (YoY) ซึ่งมูลค่าการส่งออกยางพาราที่หดตัว เป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาที่สูงลง แม้จะคาดว่าปริมาณการส่งออกอาจเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 3.7 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.3% (YoY) ก็ตาม

โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อาจลดต่ำลงในปี 2559 เป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้ราคายางพาราของไทยปรับลดลงด้วย ขณะที่ประเมินว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 อาจอยู่ที่ราว 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

- **ข้าว** คาดว่ามูลค่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2559 อาจอยู่ที่ 4,250-4,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 6.0-8.0% (YoY) ซึ่งน้อยกว่าปี 2558 ที่ลดลงถึง 15.2% (YoY) ซึ่งมูลค่าการส่งออกข้าวที่หดตัว เป็นผลมาจากปัจจัยด้านปริมาณที่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะภัยแล้งของไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ในปี 2559 ภัยแล้งอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวรวมของไทยให้ลดลงไปอยู่ที่ 27.1 ล้านตัน ข้าวเปลือก หรือลดลง 14.5% (YoY) ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาส่งออกข้าวในปีนี้ได้ในระดับหนึ่ง

- **มันสำปะหลัง** คาดว่ามูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังของไทยในปี 2559 อาจอยู่ที่ 3,300-3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 3.0-6.0% (YoY) ซึ่งต่ำกว่าปี 2558 ที่ลดลงเพียง 1.6% (YoY) ซึ่งมูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังที่หดตัว เป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาและปริมาณที่ลดลง

ทั้งนี้ ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังของไทยคิดเป็นสัดส่วน 0.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด จึงนับว่าในปี 2559 จะยังคงเป็นอีกปีที่ภาคการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยยังคงต้องเผชิญความท้าทายต่อเนื่องจากปีก่อน

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย จำกัด

◦ ม.เกษตรฯ เพิ่มมูลค่าทางน้ำยางพารา

น้ำทิ้งและทางน้ำยางจากระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น จะมีเศษยางหรือปริมาณเนื้อยางหลงเหลืออยู่ ส่วนใหญ่มักนำมาใช้ทำยางสกิมหรือเศษยางอัดก้อน เป็นยางคุณภาพต่ำ ราคาถูก สำหรับงานที่ไม่ต้องการคุณสมบัติทนทาน นอกจากนี้ น้ำที่เหลือจากการผลิตยางสกิมมีสารปนเปื้อนของซัลเฟตสูง เกิดก๊าซไข่เน่าส่งกลิ่นเหม็น เป็นปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา

ผศ.ธาริณี นามพิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาทางเลือกใหม่ในการเพิ่มมูลค่าน้ำทิ้งและทางน้ำยาง ด้วยการใช้แร่ดินเหนียวออร์กาโนเคลย์เป็นตัวจับเนื้อยางออกจากทางน้ำยางและยังเป็นการบำบัดน้ำทิ้งทางอ้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ต้องใช้กรดซัลฟิวริก ไม่มีซัลเฟตปนเปื้อนในน้ำทิ้ง จากกระบวนการดังกล่าวจะได้ยางนาโนคอมโพสิต ซึ่งงานวิจัยได้ต่อยอดนำไปผสมเส้นใยชานอ้อยขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางรองแทนตัดถุงพลาสติก ที่มีค่าความแข็งแรงและทนต่อแรงดึงยืด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปสู่การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ราคายาง

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	มีนาคม 2559	เมษายน 2559		
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	46.90	46.65	47.10	46.85
ชั้น 2	46.30	46.05	46.50	46.25
ชั้น 3	45.75	45.50	45.95	45.70
ชั้น 4	45.45	45.20	45.65	45.40
ชั้น 5	45.00	44.75	45.20	44.95

ยางแท่ง

STR5L	42.50	42.25	42.70	42.45
STR20	38.80	38.55	39.00	38.75
น้ำยางชั้น 60%	28.60	28.35	28.80	28.55
(Concentrated Latex 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง